

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN EA KAR**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 79./CV-UBND

Ea Kar, ngày 25 tháng 01 năm 2019

V/v phản hồi nội dung trên trang thông tin điện tử của Báo kinh tế nông thôn phản ánh về công tác thu hồi đất tại khu vực dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin truyền thông;
- Tổng biên tập báo Kinh tế nông thôn;
- Tổng biên tập Truyền hình Pháp Luật.

Ngày 04/12/2018, trên trang thông tin điện tử của Báo kinh tế nông thôn và mạng xã hội YouTube có đăng tải một video phóng sự của nhóm phóng viên Báo kinh tế nông thôn phản ánh về công tác thu hồi đất tại khu vực dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

(<http://kinhtenongthon.vn/eakar-dak-lak-nhung-sai-pham-dong-troi-tai-du-an-ho-chua-nuoc-krong-pach-thuong-video24215.html>).

Nội dung phản ánh, gồm:

Nội dung 1:

Một số hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số thường trú tại 02 Buôn Ea Rốt và Buôn Vân Kiều, xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có đất tự khai hoang, phục hóa, tăng gia sản xuất từ những năm 1990 theo tiếng gọi của Đảng Nhà nước. Nhưng khi UBND huyện Ea Kar, Ban đền bù Krông Pách Thượng, UBND xã Cư Elang triển khai xây dựng khu tái định canh, định cư dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng đã không thực hiện bồi thường, hỗ trợ mà thu hồi trắng và không thông báo cho người dân (chủ sử dụng đất) được biết. Thu hồi đất để xây dựng dự án là việc lừa gạt trắng trợn, cướp đất không thương tiếc, các hộ đồng bào bị đối xử bất công. Việc lấy đất của người dân là tội không thể dung tha. Ngang nhiên san ủi bất hợp pháp mà không thông báo, không làm hồ sơ đền bù cho các hộ đồng bào gây ra hậu quả khôn lường. Sự gian manh của Ban quản lý dự án Krông Pách Thượng ở chỗ có một số hộ có nguồn gốc tương tự được liệt kê vào danh sách đền bù và một số hộ dân không có đất cũng được làm hồ sơ đền bù, còn nhiều hộ dân có đất thì lại cho rằng không có căn cứ đó là sự vô trách nhiệm, sự trục lợi trơ trẽn. Ngoài ra hàng chục hộ đồng bào có đất thực tế thì bị một số cá nhân trong dự án và một số cán bộ khác thu không làm quỹ rồi bằng việc sai trái khác, lách luật cho hộ khác đứng tên rồi lập hồ sơ nhận tiền bồi thường để chiếm đoạt. Đó là việc làm vô đạo đức, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, bất chấp pháp luật, làm những việc tày đình, đẩy biết bao số phận vào cảnh bần cùng, sống cuộc



địa phương đã cấp cho mỗi hộ dân 1.000m² đất; đến năm 2007 bố trí đất ở và đất sản xuất cho 44 hộ và sau đó đến năm 2009 tiếp tục bố trí đất ở và đất sản xuất cho 10 hộ dân (vì lý do tách hộ). Hiện nay buôn Vân Kiều có 301 hộ với 1.359 khẩu, trong đó: Dân tộc kinh 29 hộ; dân tộc thiểu số tại chỗ 81 hộ, dân tộc khác 191 hộ.

+ Buôn Ea Rót (chủ yếu là dân di cư tự do từ các buôn của huyện Krông Păk và huyện Ea Kar) được thành lập năm 1996, đến năm 1998 được chia tách một phần vào Buôn Vân Kiều. Theo thống kê năm 2017, Buôn Ea Rót có 282 hộ với 1.172 khẩu, trong đó: Dân tộc kinh 73 hộ; dân tộc thiểu số tại chỗ 198 hộ; dân tộc khác 11 hộ.

Mặt khác, Về xây dựng cánh đồng lúa nước (đất tái cải canh) được phát lệnh khởi công vào ngày 06/5/2015 theo Quyết định số: 289/QĐ-UBND, ngày 15/4/2015 của UBND huyện Ea Kar với diện tích xây dựng là 200 ha (trong đó xây dựng cánh đồng lúa nước 80 ha) tại xã Cư Elang. Thời điểm UBND xã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công, khu vực này là rừng dầu tái sinh, có khu vực cây cao khoảng từ 02 đến 3m (đất do xã quản lý). Có hồ sơ bản vẽ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng phục tra hiện trạng rừng... kèm theo. Trong khu vực các hộ gia đình kiến nghị (14 hộ đồng bào tại buôn Ea Rót, Vân Kiều xã Cư Elang) lúc thi công không có dấu hiệu nào chứng tỏ đã từng là đất sản xuất nông nghiệp và trong công tác san ủi, xây dựng, UBND huyện, UBND xã, cũng như đơn vị thi công, các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh chưa từng tiếp nhận được bất kỳ một ý kiến thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân liên quan đến diện tích đất nêu trên. Đặc điểm khu đất này là rừng dầu, có đặc tính rừng khộp trong điều kiện có một mùa mưa úng nước và một mùa khô khắc nghiệt, khô cằn. Về mùa mưa đất ngập từ 40 đến 60cm, không thuận lợi sản xuất nông nghiệp. Về mùa khô thì đất đai khô cằn, chai cứng, do tầng đất màu mỏng, có độ dày từ 10 đến 30cm, bên dưới là tầng đất sét giữ nước nên vào mùa khô cây dầu rụng lá, thậm chí cháy; đến mùa mưa thì ngập úng. Trước khi xây dựng khu tái định cư thì toàn bộ khu vực giáp 02 buôn Ea Rót, Vân Kiều phần lớn là rừng dầu, do UBND xã Cư Elang quản lý (diện tích này thuộc diện tích mà do UBND dân tỉnh thu hồi đất của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar trả về địa phương quản lý theo Quyết định số 2107/QĐ/UB ngày 04/7/2003). Người dân chủ yếu chăn thả gia súc trong khu vực rừng dầu.

Như vậy, nội dung nhóm phóng viên của Báo kinh tế nông thôn phản ánh về "Có một số hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số thường trú tại 02 Buôn Ea Rót và Buôn Vân Kiều, xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có đất tự khai hoang, phục hóa, tăng gia sản xuất từ những năm 1990 theo tiếng gọi của Đảng Nhà nước." là không đúng với thực tế, bởi vì UBND huyện tổ chức khai hoang xong 2 năm đến năm 2017 thì 14 hộ dân ý kiến với chính quyền là đất của các hộ gia đình khai hoang năm 1990.

Nội dung 2: "Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ không đúng quy trình, quy định của pháp luật".

Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực Cánh đồng lúa nước thuộc Điểm tái định cư số 01, UBND huyện Ea Kar tổ chức triển khai cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 02 đợt, với tổng số 11 hộ gia đình, cá nhân.

- **Nguồn gốc đất:** Qua thanh tra, kiểm tra các hộ gia đình chiếm đất của Lâm trường Ea Kar nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý. Một số hộ

đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế việc trồng cây cao su. Tuy nhiên do việc giải quyết của chính quyền địa phương chưa dứt điểm dẫn tới các hộ vẫn tiếp tục sản xuất, chăm sóc cao su cho đến thời điểm tổ chức cưỡng chế. Các hộ đã được kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét cho chủ trương hỗ trợ khác với mức 60 đến 80% đơn giá bồi thường về đất và 80% đơn giá bồi thường về cây. Tuy nhiên các hộ gia đình không đồng ý và yêu cầu phải được bồi thường. Sau khi Phương án hỗ trợ được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, đại diện UBMTTQVN xuống tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành việc thu hồi đất bàn giao mặt bằng để Nhà nước thi công xây dựng khu tái định cư (ít nhất 03 lần). Kết quả các hộ không chấp hành và UBND huyện báo cáo UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

- Về việc phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ

Trên cơ sở Phương án bồi thường, hỗ trợ do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất) thực hiện, được các thành viên Hội đồng thẩm định và được UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 323/QĐ-UBND; 324/QĐ-UBND và Quyết định số 325/QĐ-UBND, ngày 06/10/2017; Quyết định số 347/QĐ-UBND và Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Sau khi Phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar (gọi tắt là Trung tâm) thực hiện công khai Quyết định phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả tiền đối với các hộ theo phương án đã được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ không đồng ý nhận tiền theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt và không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện, không bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật. Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đối thoại đối với các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi thu hồi đất nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Tuy nhiên các hộ không đồng ý nhận tiền theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt và không chấp hành Quyết định thu hồi đất, không bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

- Việc tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế

Phương án cưỡng chế thu hồi đất đã được UBND huyện phê duyệt, theo đó Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định cưỡng chế để có mặt bằng thi công công trình: Hệ thống kênh Hồ chứa nước Ea Rót và Khu tái định canh, định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Việc tổ chức thực hiện cưỡng chế liên quan đến các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi thu hồi đất được tổ chức 02 đợt.

- Đợt 1: Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ngày 16/11/2017.

- Đợt 2: Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 30, 31/10/2018 đến ngày 01/11/2018.

Việc tổ chức thực hiện cưỡng chế theo đúng phương án cưỡng chế thu hồi đất đã được UBND huyện phê duyệt (Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Thông báo cưỡng chế thu hồi đất đã được gửi đến các đối tượng phải cưỡng chế và được công khai tại Trụ sở UBND xã Cư Elang và Hội trường thôn 1 và thôn 6C). Trước khi tổ chức thực hiện cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động và thuyết phục đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi thu hồi đất để thi công công trình trên địa bàn xã Cư Elang nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trước khi thực hiện cưỡng chế hộ ông Nguyễn Văn Dũng, hộ ông Lê Văn Hải tự nguyện bàn giao mặt bằng đối với diện tích đất thuộc phạm vi thu hồi để xây dựng tuyến kênh Hồ chứa nước Ea Rót. Ban thực hiện cưỡng chế ghi nhận việc tự nguyện bàn giao mặt bằng để thi công công trình Hệ thống kênh Hồ chứa nước Ea Rót của hộ ông Nguyễn Văn Dũng và hộ ông Lê Văn Hải. Tuy nhiên phần diện tích còn lại thuộc phạm vi thu hồi đất để thi công công trình Khu tái định canh, định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng do hộ ông Hải và hộ ông Dũng không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng nên việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được tiếp tục triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất do UBND xã Cư Elang xác nhận, Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện đã được UBND huyện phê duyệt. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các đơn vị có liên quan đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tuyên truyền, vận động và thuyết phục đến các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên do các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã ban hành các Quyết định cưỡng chế, gồm: (Quyết định số 327; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336 và Quyết định số 337/QĐ-UBND, ngày 01/11/2017; Quyết định số 18; 19 và Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 11/9/2018) và ban hành Quyết định phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi thi công công trình thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng theo đúng kế hoạch.

Căn cứ quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản của các cơ quan thẩm quyền, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức triển khai cưỡng chế theo đúng trình tự thủ tục Luật định. Với nội dung phản ánh "*Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ không đúng quy trình, quy định của pháp luật*" là không có cơ sở, không đúng thực tế.

Nội dung 3: "*Tự ý điều chỉnh quy hoạch khu vực dự án Krông Pách Thượng, khu đất hơn 100ha sát với Buôn Ea Rót và Vân Kiều là đất ở phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chính quyền địa phương đã tự ý điều chỉnh thành khu vực dự án, thu hồi không bồi thường. Việc điều chỉnh quy hoạch là sai quy trình về nội dung và pháp lý nhưng Ban quản lý dự án nhắm mắt làm ngơ, đó là sự vô trách nhiệm, cố tình làm sai mục đích, làm động cơ cho việc chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Việc thẩm định quy hoạch không công khai, đưa ra căn cứ giả tạo vào thẩm định*"

Với nội dung này, xin được phản hồi như sau:

- Thứ nhất: Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được phê duyệt tại Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Thứ hai: Điểm tái định cư số 01 tại thôn 1, xã Cư Elang, huyện Ea Kar được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số: 2999/QĐ-UBND, ngày 17/12/2012 về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm tái định cư số 1, tại thôn 1, xã Cư Elang, huyện Ea Kar thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

- Thứ ba: Khi quy hoạch được phê duyệt đã thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến, cắm mốc, giao cho địa phương quản lý, tổ chức công bố hoạch sử dụng đất theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, UBND huyện Ea Kar tuân thủ thực hiện việc xây dựng các hạng mục tái định cư, định canh hoàn toàn nằm trong khu vực đã được quy hoạch theo đúng phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo quy định của UBND tỉnh cũng như cấp có thẩm quyền, không có việc điều chỉnh quy hoạch khu vực tái định cư, định canh.

Như vậy, nội dung phản ánh nêu trên là không đúng sự thật, không có cơ sở.

Nội dung 4: "UBND xã Cư Elang không đoái hoài xem xét giải quyết đơn kiến nghị của các hộ đồng bào 02 buôn về việc đề nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ đất thuộc dự án Krông Pách Thượng".

- Việc giải quyết kiến nghị tại cuộc họp ngày 13/9/2017 tại UBND xã Cư Elang:

Trên cơ sở kiến nghị của công dân theo Biên bản cuộc họp ngày 13/9/2017 tại UBND xã Cư Elang (gồm ông Trương Đình Chương, ông Đặng Văn Vỹ cùng thường trú thôn 7a, xã Ea Ô; ông Nguyễn Văn Danh thường trú thôn 5b, xã Ea Ô, huyện Ea Kar). Để có cơ sở tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 628/TTr-TNMT, ngày 10/10/2017 về việc đề nghị thụ lý giải quyết kiến nghị của công dân.

Ngày 16/10/2017, UBND huyện Ea Kar ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của công dân; Quyết định số 938/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017 về việc xác minh nội dung kiến nghị của công dân (gọi tắt là Đoàn xác minh số 938).

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-ĐXM, ngày 12/01/2018 của Đoàn xác minh số 938 về kết quả xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân. Ngày 15/01/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của 12 hộ gia đình, cá nhân trú tại thôn 1, thôn 6C, Buôn Vân Kiêu xã Cư Elang và thôn 5B, thôn 7A, thôn 7B, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đề nghị của Trưởng đoàn xác minh số 938, UBND huyện giao Trưởng đoàn xác minh số 938 bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Việc giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị của các hộ đồng bào dân

tộc thiểu số tại 02 Buôn Ea Rót và Vân Kiều, xã Cư Elang

- Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư của UBND xã Cư Elang: Có tổng số 14 hộ gia đình có đơn ghi “Đề nghị”, gửi 02 lần. UBND xã Cư Elang đã tổ chức tiếp nhận và xem xét hồ sơ, tổ chức đối thoại và kiểm tra thực địa (được nêu cụ thể tại Biên bản tiếp công dân định kỳ của UBND xã Cư Elang)

- Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư của Ban tiếp công dân huyện Ea Kar: Ngày 26/6/2017, UBND huyện đã chỉ đạo cho Ban tiếp công dân huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét giải quyết đơn kiến nghị của công dân Y Nun Bkrông và Y Lan Niê, có hộ khẩu thường trú tại Buôn Ea Rót, xã Cư Elang, huyện Ea Kar. Nội dung đơn: « Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho gia đình nhận hỗ trợ tiền đền bù mảnh đất khai hoang tại khu quy hoạch Krông Pách thượng ».

Ngày 07/7/2017, UBND huyện chỉ đạo cho Ban tiếp công dân huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét giải quyết đơn kiến nghị của hộ dân: H Rai Niê cùng 02 hộ dân Y Play Niê; Y Uê Byã có hộ khẩu thường trú tại Buôn Ea Rót, xã Cư Elang, huyện Ea Kar. Nội dung đơn: « Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho 03 hộ gia đình được nhận hỗ trợ tiền đền bù mảnh đất khai hoang tại khu quy hoạch Krông Pác thượng ». Sau đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar đã phối hợp với UBND xã Cư Elang mời các hộ dân cùng các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến và đi kiểm tra thực tế và có Báo cáo số 61/BC-BQL, ngày 25/7/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân khi nhà nước thu hồi đất xây dựng khu cánh đồng lúa nước thuộc Điểm tái định cư số 01, xã Cư Elang. Sau đó, các hộ gia đình tiếp tục có đơn kiến nghị do công dân Nguyễn Như Hoạt nhận ủy quyền gửi Ban tiếp công dân huyện và UBND huyện Ea Kar đã tổ chức tiếp công dân Nguyễn Như Hoạt cùng các hộ dân và trả lời tại Thông báo kết luận số 222/TBKL-UBND ngày 21/8/2018 và xử lý theo các quy định hiện hành.

- Về xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ Đối với tố cáo của bà con về việc vi phạm của một số cán bộ trong quá trình tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng: Với vấn đề này sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân về vấn đề trục lợi trong quá trình tổ chức bồi thường tại địa bàn. UBND huyện đã tổ chức cho kiểm tra và đã thành lập đoàn thanh tra cuối năm 2017, qua kết quả thanh tra thấy có dấu hiệu vi phạm thì UBND huyện đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra xử lý theo quy định đối với các đối tượng vi phạm trục lợi trong quá trình tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án để xử lý giải quyết theo quy định hiện hành.

- Về thực hiện chế độ chính sách đối với các hộ đồng bào tại xã Cư Elang

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát về diện tích đất đối với các hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thuộc Buôn Ea Rót và Buôn Vân Kiều, xã Cư Elang cho thấy một số hộ gia đình, cá nhân mà báo phản ánh đang sử dụng đất trên địa bàn xã như sau (có danh sách kèm theo).

Để giải quyết việc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thuộc Buôn Ea Rót và Buôn Vân Kiều, xã Cư Elang thiếu đất sản xuất. Theo đó,

UBND huyện đã giao UBND xã Cư Elang tạm giao tổng diện tích đất 20ha cho 02 Buôn Ea Rót và Vân Kiều, xã Cư Elang tổ chức sản xuất. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đối với các hộ gia đình, cá nhân thiếu đất sản xuất, UBND xã Cư Elang xây dựng Phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở giao đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tóm lại:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, căn cứ hồ sơ lưu trữ tại cơ quan, qua kiểm tra quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, qua phân tích cho thấy:

Báo kinh tế nông thôn và việc nhóm phóng viên thực hiện đăng tải video phóng sự phản ánh về công tác thu hồi đất tại khu vực dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

(<http://kinhtenongthon.vn/eakar-dak-lak-nhung-sai-pham-dong-troi-tai-du-an-ho-chua-nuoc-krong-pach-thuong-video24215.html>). là không đúng thực tế, phiến diện, không khách quan: Việc cho rằng "Có một số hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số thường trú tại 02 Buôn Ea Rót và Buôn Vân Kiều, xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có đất tự khai hoang, phục hóa, tăng gia sản xuất từ những năm 1990 theo tiếng gọi của Đảng Nhà nước...", "Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ không đúng quy trình, quy định của pháp luật", "Tự ý điều chỉnh quy hoạch khu vực dự án Krông Pách Thượng..." "UBND xã Cư Elang không đoái hoài xem xét giải quyết đơn kiến nghị của các hộ đồng bào 02 buôn về việc đề nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ đất thuộc dự án Krông Pách Thượng...". Trong quá trình thực hiện phóng sự trên, nhóm phóng viên Báo kinh tế nông thôn, Phóng viên báo truyền hình pháp luật và chưa từng làm việc với UBND huyện Ea Kar để nghe UBND huyện trình bày và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan mà đã đưa tin một chiều cho rằng chính quyền địa phương từ xã Cư Elang đến huyện Ea Kar, đến tỉnh Đắk Lắk đã có những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện thu hồi đất của đồng bào dân tộc thiểu số, và trong phóng sự nhóm phóng viên đã dùng những từ ngữ quy chụp hết sức nặng nề, không đúng bản chất sự việc khi nói về "những sai phạm động trời" của địa phương như "cướp đất" "trắng trơn", "công lý ở đâu", lương tri ở đâu", "Tước đoạt sự sống"...

Với những nội dung nêu trên, gây xôn xao trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, niềm tin của nhân dân "Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 Buôn, xã Cư Ealang" đối với Đảng và Nhà nước và vô tình cổ súy cho những hành vi chống đối chính quyền địa phương. Phóng sự này cũng có thể trở thành công cụ để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng để tuyên truyền chống phá cách mạng. Dự báo Công tác truyền truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực dự án thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...Cụ thể: Trong khi ngành chức năng huyện đang thực hiện các biện pháp cải tạo đất giao cho người dân tái định canh và hướng dẫn sản xuất tại cánh đồng tập trung thì một bộ phận người dân tộc thiểu số (DTTS) của hai buôn Vân Kiều và Ea Rót (xã Cư Elang) đã nhiều lần ra cản trở, đòi chính quyền phải chia đất lúa nước tại khu vực dự án, gây áp lực đối với chính quyền... Sự việc diễn ra nhiều tháng, khiến một số phần việc của dự án bị trì hoãn. Việc đòi hỏi quyền lợi và những hành vi cản trở của một bộ phận người dân ở buôn Vân Kiều và Ea Rót là bất hợp lý, bởi khu vực

cánh đồng lúa nước được quy hoạch là để bố trí tái định canh cho những hộ nằm trong dự án bị thu hồi đất thuộc cả 3 huyện liên quan.

Mặt khác: Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được xây dựng trên địa bàn của 3 huyện Ea Kar, Krông Bông, M'Đrăk với tổng kinh phí trên 4.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, được triển khai thực hiện từ năm 2009. Dự kiến hoàn thành vào năm 2020, công trình sẽ phục vụ tưới cho khoảng 14.500 ha đất nông nghiệp, giúp cắt giảm và phòng lũ vùng hạ du, tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản... Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành từ Trung ương, sự nỗ lực của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc như: Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng đôi lúc chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đề ra... Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, UBND huyện Ea Kar kính đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí giúp đỡ đồng hành cùng với UBND huyện Ea Kar tạo điều kiện thuận lợi để UBND huyện hoàn thành nhiệm vụ.

*** Kiến nghị, đề xuất**

Từ kết quả triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng nêu trên, UBND huyện Ea Kar kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Tổng biên tập Báo kinh tế nông thôn và Tổng biên tập báo truyền hình pháp luật liên hệ với UBND huyện Ea Kar để được cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan để làm cơ sở biên tập lại và tháo gỡ video phóng sự của nhóm phóng viên Báo kinh tế nông thôn phản ánh về công tác thu hồi đất tại khu vực dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

2. Kính đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy xem xét có ý kiến phản hồi và đề nghị Tổng biên tập của Báo Kinh tế nông thôn và báo Truyền hình pháp luật kiểm tra, xem xét lại nội dung bài báo đưa tin.

3. Đề nghị với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xem xét làm việc với 02 Báo để đính chính, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ bài báo đã đăng.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Ea Kar về quá trình tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Đề nghị quý báo quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban tuyên giáo tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và truyền thông; (thay báo cáo)
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Lê Đình Chiến